



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
10 ธันวาคม 2565



หมายเหตุ

ประเด็นข่าว



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์ในประเทศ+ชวนฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, voicetv, thairgov, hfocus, thebangkokinsightmco, ch3plus, soudhittalk, thailandplus, ntiontv, js100, acnews)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ (27 พ.ย. - 3 ธ.ค.) ไทยพบผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อหายใจ และเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มาก ข้อมูลผู้เสียชีวิต 105 ราย ทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 51% รับเข็มเดียว 5% รับครบสองเข็มแต่ไม่ได้รับเข็มกระตุ้น 30% ได้รับเข็มกระตุ้นเกิน 3 เดือน 14% ส่วนข้อมูลสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างสรุป แต่เบื้องต้นพบเริ่มชะลอตัวจาก 2 สัปดาห์ก่อน เน้นย้ำว่ากลุ่มเสี่ยง 608 และคนไม่ฉีดวัคซีนรวมถึงไม่ได้รับเข็มกระตุ้นเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อแล้วจะเสียชีวิตสูงสุด ขณะที่สถานการณ์ครองเตียงใน รพ. กลุ่มปอดอักเสบยังเป็นสีเขียวอยู่ มี 533 ราย ครองเตียง 7.30% ทำให้ รพ. สามารถกลับไปรักษาผู้ป่วยตามปกติ

- วัคซีนรุ่นใหม่ที่เป็นสองชนิดหรือสองสายพันธุ์ (Bivalent vaccine) นักวิชาการต่างมีความเห็นว่า ถ้ามาใช้เป็นเข็มกระตุ้นก็ดีกว่าชนิดเดิมที่ใช้อยู่เล็กน้อยอย่างไม่มีนัยสำคัญ สิ่งที่สำคัญคือระยะเวลาฉีดเข็มกระตุ้น ดังนั้นไม่ต้องรอรุ่นใหม่ ใช้วัคซีนเดิมได้ และเชื่อยังคงปลอดภัยอยู่ ๆ ต่อเนื่อง วัคซีนที่ผลดีออกมาจึงไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัส

- มาตรการช่วงนี้ คือ ต้องเร่งเชิญชวนกลุ่ม 608 รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนหรือติดเชื้อมาแล้วเกิน 3-4 เดือน ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามหลัก "4 เข็ม 4 เดือน" คือ รับให้ครบ 4 เข็ม หากเข็มล่าสุดเกิน 4 เดือน ให้มารับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ซึ่งได้กำชับสถานพยาบาลสังกัด สธ. ให้บริการประชาชนทุกคนที่มาขอรับบริการ รวมถึงให้จัดจุดบริการเพิ่มขึ้นและหน่วยฉีดเชิงรุก

- สถานการณ์โควิด 19 ใน ปี 2566 คาดว่าไม่น่าแตกต่างจากเดิม ยังพบการระบาดในลักษณะ Small Wave เชื้อโรคอาจกลายพันธุ์ย่อย ๆ เล็กน้อย ขณะที่คนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น แต่ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงยังต้องให้วัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกัน ประชาชนยังใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ

2. ค่าเสี่ยงภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, hfocus)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์การจัดสรรค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ว่า โดยหลักการคนที่เข้าเกณฑ์ทุกคนต้องได้รับค่าเสี่ยงภัยซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้ตลอด ไม่มีเงินก็ไปกู้เงินมาจ่าย กระแสข่าวที่บอกว่าใช้เงินกู้หมดแล้วถูกต้องเพราะใช้จนหมดแล้ว ตอนนี้รัฐบาลเริ่มมีรายได้จึงไม่ต้องกู้อีก อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้รับงบประมาณมาจนถึงเดือน มิ.ย. ยังขาดเดือน ก.ค. ส.ค. และ ก.ย. ซึ่ง สธ. ในฐานะหน่วยงานกลาง กำลังรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ว่า อีก 3 เดือนต้องใช้เงินเท่าไร ซึ่งยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่มีตัวเลขไปขอเงินรัฐบาล ยืนยันว่าระบบราชการไม่เคยเบี้ยวใคร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd36)

- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีบุคลากรกลุ่มลูกจ้างสายสนับสนุนการปฏิบัติงานเรียกร้องความเป็นธรรมการจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ที่ได้รับเพียง 1-2 เดือน ว่า ยืนยันดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติงานโควิดตรงตามหลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยโควิด โดยได้รับจัดสรรมาแล้วถึงเดือนมิ.ย. 2565 มาจากแหล่งงบประมาณ 2 ส่วน คือ งบเงินกู้สำหรับสายวิชาชีพ และงบกลางสำหรับสายสนับสนุนซึ่งได้รับเพียงบางส่วน โดยงบเงินกู้ไม่สามารถนำมาปรับเกลี่ยจ่ายแทนงบกลางได้ และหากเบิกจ่ายไม่หมดต้องส่งคืน สำหรับค่าเสี่ยงภัยส่วนที่ยังขาดและของเดือน ก.ค.-ก.ย. 2565 ได้กำชับ นพ.สสจ. ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อขออนุมัติเพิ่มเติมและสื่อสารให้บุคลากรในพื้นที่เข้าใจ


3. ติดโควิดกักตัว 5 วัน เหลือ 1 ซิต ยังแพร่เชื้อได้


สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, TNN, amarintv)

- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์แนะนำกรณีติดโควิดกักตัว 5 วัน เหลือ 1 ซิต หลังจากนั้นหลายคนยังพบไวรัสจำนวนมาก ไม่ใช่ซากเชื้อ จึงต้องระวังแพร่ต่อให้คนอื่น โดยเฉพาะคนเปราะบาง ดังนั้น ต้องใส่หน้ากากอนามัยให้มิดชิด ทานข้าวคนเดียวต่ออีก 5 วัน

4. เชื้อกลายพันธุ์ไม่มีผลต่อยารักษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, isaranews, ntiontv, soudhittalk, TNN, ch7, js100)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โโพสต์ว่า ไวรัสโคโรนากลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในส่วนหนามแหลม มีผลต่อวัคซีนที่ใช้ป้องกันมีประสิทธิภาพลดลง และยาในกลุ่มแอนติบอดี รวมทั้งโมโนโคลนอล แอนติบอดี มีประสิทธิภาพลดลง ส่วนยาที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นเรมเดซิเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ และแพ็กซ์โลวิด มีผลต่อการแบ่งตัวของไวรัส ดังนั้น การกลายพันธุ์ของไวรัสปัจจุบันจึงยังไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้ยาด้านไวรัสในการรักษา จึงยังมีประสิทธิภาพรักษาเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าไวรัสจะกลายพันธุ์</p> <p>5. ติดโควิดรักษาพ.ตามสิทธิฟรี สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- สำนักงานประกันสังคม แชร์ข้อมูลว่า กรณีผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด 19 มีไข้ ไอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการปอดอักเสบ ผลตรวจ ATK เป็นบวกเข้ารับรักษา พ.ตามสิทธิไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยหลักเกณฑ์เงื่อนไขรับสิทธิ์ คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้มีสิทธิตามมาตรา 38 และมาตรา 41 จะได้รับสิทธิคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สธ. ร่วมออกบูธงานกาชาด 2565 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นางสุภาพร การย์กวินพงศ์ นายกษมาคมแม่บ้านสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ บูธกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “90 พรรษา พระพันปีหลวงสาธารณสุขไทย ไตร่ตรองพระบารมี” มีการนำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของดีเมืองนครปฐมมาจำหน่ายเพื่อเสริมรายได้แก่ชุมชน กิจกรรมจับฉลากชิงโชค กิจกรรมช้อนไข่พาโชค ลุ้นรับของรางวัลกว่า 1,000 รางวัล</p>	-
<p>5 หน่วยงานจับมือสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, newtv, thaigov, thailandplus, mcot)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง เรื่อง การประสานงานสนับสนุนข้อมูล และการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ และสำรองยากำพร้า กลุ่มยาต้านพิษ ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่าง สปสช.- อย.- อภ.- สถานเสาวภา - ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี และองค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อจัดหาและส่งยาต้านพิษรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน และจัดซื้อจัดหาเพื่อเตรียมพร้อมใช้ในภาวะปกติ</p>	-
<p>โรคมะเร็ง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อัตราการเกิดโรคมะเร็งของไทยยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย อายุมากขึ้นมีโอกาสเกิดมะเร็งมากขึ้น สถาบันมะเร็งแห่งชาติรายงานแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ 140,000 คน ที่พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งมีทั้งปัจจัยภายในร่างกาย เช่น พันธุกรรม และปัจจัยภายนอกร่างกาย ได้แก่ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ทานอาหารปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง เป็นต้น ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดำเนินชีวิตโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจะทำให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ถึง 40%</p>	-
<p>สุ่มตรวจร้านอาหารทะเล จ.ชลบุรี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยความคืบหน้าการสุ่มตรวจอาหารในร้านอาหารทะเลพื้นที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี จำนวน 25 ตัวอย่าง ประกอบด้วย หมึกกรอบ สไปนาง หมูสด หมูปรุงรส เครื่องในสัตว์ และแมงกะพรุน ตรวจเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร พบว่ามีฟอร์มาลินในตัวอย่างหมึกกรอบ 7 ตัวอย่าง สไปนาง 3 ตัวอย่าง ส่วนอาหารชนิดอื่นตรวจไม่พบ และผลตรวจจากศูนย์วิทยาฯ ที่ 6 ได้ผลเช่นเดียวกัน ส่งผลทั้งหมดให้ สสจ.ชลบุรีแล้ว จากนั้น จะมีการออกสุ่มตรวจเป็นระยะ</p>	-
<p>เตือนใช้ฟอร์มาลินผิดเสี่ยงมะเร็ง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, newtv, thebangkokinsight, nationtv)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสาราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กรณีพบฟอร์มาลินในเนื้อสัตว์ที่ส่งให้ร้านหมูกระทะ ทำให้ประชาชนมีความกังวลว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้ข้อมูลว่า ฟอร์มาลิน เป็นสารพิษ มีสถานะเป็นสารละลาย ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนรุนแรง ในทางการแพทย์มีการนำมาใช้สำหรับรักษาสภาพร่างกายของศพไม่ให้เน่าเปื่อย ไม่อนุญาตให้นำมาใช้ในการถนอมอาหาร</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยจัดให้สารฟอร์มาลดีไฮด์ หรือฟอร์มาลิน เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และเป็นสารห้ามใช้ในอาหารตามประกาศ สธ. องค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติ จัดให้สารฟอร์มาลินเป็นสารก่อมะเร็ง กลุ่ม 1 มีงานวิจัยพบเป็นสาเหตุของมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งโพรงจมูก</p>	
<p>แนะเลือกบรรจุภัณฑ์อาหารได้มาตรฐาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีในโลกโซเชียลโพสต์ภาพของกระดาศใส่ขนมเครปที่เป็นกล่องชุดตรวจ ATK จนกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ นั้น กรมอนามัยขอแจ้งว่า การนำกล่อง ATK มาใส่อาหาร ถือว่ามีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน และไม่ถูกสุขอนามัย กระดาศบางประเภทมีสารอันตรายตกค้างสามารถแพร่กระจายเข้าสู่อาหาร ทั้งกลุ่มสารอินทรีย์อันตราย เช่น ตะกั่ว ปปรอท แคดเมียม หากได้รับในปริมาณสูงอาจส่งผลให้เสียชีวิตอย่างฉับพลัน และกลุ่มสารอินทรีย์อันตรายที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็ง เช่น สารไนโทรมิกพิมพ์ นอกจากนี้ ร้านค้าจำหน่ายอาหารบางร้านยังนิยมนำอาหารร้อนใส่ในถุงกระดาศที่มีลายปริ้นท์ตัวอักษรหรือลวดลาย โดยขนมประเภททอดน้ำมัน จะมีน้ำมันเป็นตัวช่วยละลายสารตะกั่วจากหมึกพิมพ์ให้มาปนเปื้อนในอาหาร อาจทำให้เกิดโรคโลหิตจาง เป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง การทำงานของไต และกล้ามเนื้อหยดทำงานจนเป็นอัมพาตได้ ดังนั้น ร้านค้าควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เลือกบรรจุภัณฑ์หรับใส่อาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาศสัมผัสอาหาร (Food grade)</p>	
<p>โรคข้อเข่าเสื่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อรอบข้อ และการแคบของช่องระหว่างเข่า เนื่องจากการสูญเสียกระดูกอ่อนข้อเข่า ทำให้เกิดอาการปวดเข่า หัวเข่าบวมแดง เข่าตึงยึด มีเสียงในเข่า ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ หากไม่ได้ทำการรักษาอาจเพิ่มระดับความรุนแรงของโรคและเพิ่มความเสียหายของข้อเข่า บางรายที่มีอาการรุนแรงอาจทำให้ขาโก่งผิดรูปได้</p> <p>- นพ.ทัศนชาติ จิตธีธาดู ผอ.รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) เน้นย้ำว่าควรเข้าพบแพทย์ทันทีที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมในระยะเริ่มแรก ซึ่งการรักษาหลายวิธีขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค ทั้งการใช้ยารักษาเพื่อควบคุมอาการของโรค การฉีดยารักษา การทำกายภาพบำบัด และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม</p>	
<p>เตือนเสริมความงามระวังหมอกระเป่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <p>- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. เผยว่า การฉีดสารเสริมความงาม ไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์ หรือโบท็อกซ์ ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จะต้องให้บริการโดยแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ และกระทำในสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการเดินสายให้บริการนอกสถานพยาบาล หากพบเห็นการให้บริการฉีดสารเสริมความงามนอกสถานที่ ขอให้ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นหมอกระเป่า และการฉีดสารเสริมความงามด้วยบุคคลที่มิใช่แพทย์อาจมีความรุนแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้จากการที่สารเสริมความงามรั่วไหลเข้าไปอุดตันในเส้นเลือด หรือเกิดการติดเชื้อ</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- นายสฤกษ์พงษ์ เกี้ยวข้อง ส.ส.กระบี่ และนายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย แถลงกรณีร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชา (ฉบับที่...) พ.ศ... ว่า มีข่าวปรากฏว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขานุการพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ รมว.เกษตรฯ ระบุว่าปกป้องกัญชา กัญชง กระทั่ง 8 แสนล้านบาท โดยได้พูดถึงตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 64 ซึ่งคนที่มาแถลงข่าวไม่ทราบว่าจะรู้จักนายเฉลิมชัยหรือไม่ และดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมว.สธ. ก็ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ให้กำกับดูแลเรื่องกรมแพทย์แผนไทยฯ ด้วย และ ดร.สาธิต ก็ได้มอบนโยบายสร้างศักยภาพห้องแล็บทดลองสารสำคัญในกัญชา กัญชง กระทั่ง การลงทุนเช่นนี้ ผู้บริหารพรรค ปชป. ที่เป็นรัฐมนตรีวางแผนเรื่องนี้มาเยอะแล้ว แต่สมาชิกพรรคที่มาแถลงข่าวที่เห็นต่างเช่นนี้ พรรคร่วมรัฐบาลและประชาชนจึงเกิดความสับสน</p> <p>- น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคมีจุดยืนการสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจเพื่อการแพทย์ แต่ไม่สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการและกัญชาเสรีมาโดยตลอด วันนี้เห็นทั้งบาร์และคาเฟ่กัญชา ให้บริการผลิตภัณฑ์กัญชาและช็อคโกแลตกัญชาเพื่อใช้สูบและเสพกันทั่วประเทศ แม้จะมีประกาศ สธ. แต่เยาวชนของยัง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
สามารถเข้าถึงข้อดอกรักษาในท้องตลาดได้ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการระยะยาว ดังนั้นต้องทบทวนนโยบายรักษาให้เป็นกัญชาเพื่อการแพทย์ และเศรษฐกิจเพื่อการแพทย์เท่านั้น	

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel